



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

03 ตุลาคม 2567

เวียดนามมุ่งสู่การพัฒนากาแฟชนิดพิเศษ



กาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) เป็นกาแฟที่มีการใส่ใจในรายละเอียดสูง ซึ่ง แตกต่างจากกาแฟทั่วไปในท้องตลาด เนื่องจากมีความพิถีพิถันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และลงลึกในทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ผลผลิต เช่น แหล่งที่ปลูก สายพันธุ์ที่ปลูก เกษตรกรผู้ปลูก ความสูงจากระดับน้ำทะเล ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปี การแปรรูป เป็นต้น และยังต้องผ่านการมาตรฐานการรับรองจากสมาคมกาแฟชนิดพิเศษไปด้วย (Specialty Coffee Association: SCA) ทำให้ปัจจุบันเป็นโอกาสที่ดีของเวียดนามในการสร้างตลาดกาแฟชนิดพิเศษ ซึ่งจะเพิ่มการรับรู้กาแฟของเวียดนามในระดับโลกมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าของสินค้ากาแฟในห่วงโซ่อุปทานโลกมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าเวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่ของโลกแต่ยังคงเป็นเพียงประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบเป็นหลัก ภาพลักษณ์ของกาแฟเวียดนามยังไม่เป็นที่รับรู้มากนัก

นาย Trinh Duc Minh ประธานสมาคมกาแฟ Buon Ma Thuot ให้ข้อมูลว่า ในช่วงสามถึงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดกาแฟชนิดพิเศษของโลกได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดเวียดนามเพิ่งเริ่มพัฒนาในช่วงทศวรรษที่แล้ว โดยในปี 2556-2557 กาแฟชนิดพิเศษเริ่มนำเข้ามายังเวียดนามเพื่อจำหน่ายในร้านค้าและร้านกาแฟบางแห่ง ในปี 2562 ภาคการผลิตกาแฟชนิดพิเศษในเวียดนามถึงเริ่มมีมาตรฐาน รวมทั้งยังมีการจัดการแข่งขันของกาแฟชนิดพิเศษในเวียดนามของจังหวัดดักลัก (Dak Lak) กับสมาคมกาแฟ Buon Ma Thuot โดยเริ่มต้นมีทั้งหมด 30 ชนิดของกาแฟชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐานและในปัจจุบันจำนวนกาแฟชนิดพิเศษเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 129 ชนิด ซึ่งจุดประสงค์ของงานดังกล่าวคือการสร้างจุดเด่นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมกาแฟของเวียดนามจากปริมาณไปสู่คุณภาพ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรมกาแฟเวียดนามทั้งหมด

นอกจากนี้ เวียดนามกำลังพัฒนากาแฟชนิดพิเศษที่เป็นกาแฟอาราบิก้าและกาแฟโรบัสต้า ซึ่งจะเน้นที่กาแฟโรบัสต้าเป็นพิเศษ เนื่องจากกาแฟโรบัสต้ามีการผลิตและส่งออกเป็นหลักของเวียดนาม รวมทั้งที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ในการเพาะปลูก

นาย Trinh Duc Minh ระบุว่าในอุตสาหกรรมกาแฟของเวียดนามยังมีจุดอ่อนในหลายด้าน จึงอยากให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเน้นย้ำถึงการพัฒนาคู่มือในการฝึกอบรมสำหรับการผลิตกาแฟชนิดพิเศษของเวียดนาม โดยที่กาแฟชนิดพิเศษปลูกยาก

กว่ามาก เนื่องจากต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะ การคัดเลือกเมล็ดและสายพันธุ์และการจัดการดูแล การใช้ปุ๋ย การรดน้ำ การควบคุมศัตรูพืช และวิธีการเก็บเกี่ยว รวมทั้งความจำเป็นในการจัดตั้งทีมฝึกอบรมด้านเทคนิค โดยจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มีจำกัด ทำให้การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมบรรยายให้กับเกษตรกรเป็นเรื่องท้าทายและค่าใช้จ่ายที่สูง

นอกจากนี้ สมาคมกาแฟ Buon Ma Thuot ต้องคัดสรรไร่ที่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ ลานตากและโรงเรือน เป็นต้น เพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตกาแฟชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ นาย Minh คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรในการส่งเสริมกาแฟชนิดพิเศษในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อที่สร้างการรับรู้ของโลกเกี่ยวกับกาแฟเวียดนาม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของแบรนด์และเพิ่มมูลค่าของกาแฟเวียดนาม

ปัจจุบันเวียดนามกำลังพัฒนากาแฟโรบัสต้าให้เป็นแบรนด์ระดับชาติ และส่งเสริมในการค้าสินค้ากาแฟของเวียดนาม โดยการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเกษตรกร นักธุรกิจ และสมาคมต่างๆ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ผลิตกาแฟชนิดพิเศษในเวียดนามนั้นมีจำนวนน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ในจังหวัดดักลัก มีสหกรณ์การเกษตร Ea Kiet มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ 400 เฮกตาร์ แต่มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟชนิดพิเศษเพียง 1 เฮกตาร์ (6.25 ไร่) ซึ่งมีผลผลิตได้เพียง 1 ตันเท่านั้น

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดโลกหันมาบริโภคกาแฟชนิดพิเศษมากขึ้น เวียดนามเริ่มเห็นโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้ากาแฟของเวียดนามในฐานะผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่ที่สุดในโลก โดยกาแฟชนิดพิเศษมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 20 ของการส่งออกกาแฟทั่วโลก ในขณะที่กาแฟพิเศษของเวียดนามมีสัดส่วนแค่ไม่ถึงร้อยละ 1 ของผลผลิตกาแฟเวียดนามทั้งหมด นอกจากนี้ กาแฟชนิดพิเศษ 1 กิโลกรัมจะมีมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 35-65 เหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นเป็นโอกาสในการยกระดับกาแฟของเวียดนาม พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร แทนที่จะมุ่งเน้นในการส่งออกกาแฟในปริมาณที่มาก นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2564 กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARĐ) ได้ดำเนิน "โครงการพัฒนากาแฟชนิดพิเศษของเวียดนามในช่วงปี 2564 - 2573" เพื่อส่งเสริมการพัฒนากาแฟชนิดพิเศษในเวียดนาม โดยมีเป้าหมายบรรลุผลผลิต 5,000 ตัน ในช่วงปี 2564-2568 และ 11,000 ตันในช่วงปี 2569-2582 ในพื้นที่ 8 จังหวัดของเวียดนามได้แก่ เตียนเบียน (Dien Bien) เซินลา (Son La) กวางจิ (Quang Tri) กอนตูม (Kon Tum) ซาลาย (Gia Lai) ดักลัก (Dak Lak) ดักนง (Dak Nong) และเลิมดง (Lam Dong) อย่างไรก็ตาม เวียดนามก็ต้องจำเป็นต้องพัฒนาด้านเกษตรของเวียดนามให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกรรายมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าทางการเกษตรของเวียดนามมีขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรและการแข่งขันในตลาดโลกด้วย

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด- สด.ฮานอย